
 
 
 

การประชมุสมัชชาสุขภาพแห่งชาต ิคร้ังที ่๑๔ 

ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด(มหาชน) กรุงเทพมหานคร 

พลังพลเมืองตื่นรู้...สู้วิกฤตสุขภาพ  

๑ 

 

การแสดงถ้อยแถลงของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ ๘ 

ในมติ ๑๔.๑ การสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในวิกฤตโควิด-19 
 

เห็นด้วยกับร่างมติการสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในภาวะวิกฤตโควิด 19 ทุกประเด็น จะมี

ข้อเสนอแนะ ทาง กขป.เขต ๘ ให้ความสำคัญกบัขยะติดเชื้อเป็นอย่างยิ่งในภาวะวิกฤตโควิด 19 ในขณะนี้ได้

บรรจุลงไปในแผนการขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพในการบริหารจัดการโควิดและขยะติดเชื้อ ทาง กขป.จะ

ขับเคลื่อน มีข้อคิดเห็นว่าในการดำเนินการดังกล่าวให้เกิดความยั่งยืนในอนาคตคิดว่ากระทรวงศึกษาธิการ

น่าจะมีบทบาทสำคัญ เพราะว่าในการบริหารจัดการขยะติดเชื้อหรือขยะทั่วไปจะต้องมีการปลูกฝังความรู้และ

ทัศนคติให้กับเด็กและเยาวชนให้เกิด Health literacy ได้ใส่ความรู้ ทัศนคติที่ดีตั้งแต่แรกในเรื่องการจัดการ

ขยะคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาล ในร่างมติระบแุค่สถาบันการศึกษาบางทีความรับผิดชอบอาจจะ

น้อยไป ควรจะใส่เป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือกระทรวงสาธารณสุขจะดีกว่า

มาตรการถ้ามีการให้ความรู้และสร้างทัศนคติแก่นักเรียนคิดว่าจะเกิดประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง นอกจากนั้นจะมี

เรื่องการจัดการขยะในทุกๆส่วน อยากให้มีมาตรการที่เป็นมาตรการทางบวก มีการยกตัวอย่างหากพ้ืนที่ไหน

ทำดีแล้ว ควรน่าจะชื่นชมให้รางวัลควบคู่ไปกับหลักการเป็นข้อบังคับท้องถิ่นในทุกๆส่วนมีข้อบังคับท้องถิ่น 

มาตรการทางบวกและลบให้มีการใช้ควบคู่กันไป ในระดับตำบลอาจมีข้อบังคับอาจจะเป็นตำบลสุขภาพ อีก

ประเด็นหนึ่งคือการกำจัดขยะติดเชื้อให้ถูกวิธีดูตั้งแต่ต้นทางว่ามีการคัดแยกต่างๆ การกำจัดขยะติดเชื้อให้ถูก

วิธี โดยมีเตาเผาขยะติดเชื้อให้ถูกวิธีขณะนี้ยังไม่ทั่วถึงในระดับ อบต. อย่างอุดรธานีจะมีเตาเผาขยะติดเชื้อของ

เทศบาลนครอุดรธานีกับบริษัทเอกชน ซ่ึงไม่รู้ว่าพอรับขยะติดเชื้อไปแล้วนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีหรือเตาเผาได้

มาตรฐานหรือไม่ นอกจากมีเตาเผาขยะติดเชื้อที่ถูกต้องตามหลักวิชาการในระดับจังหวัดมีแล้ว ในระดับอำเภอ

มีไหม ถ้าเป็นไปไดร้ะดับตำบล อบต.ทุกแห่งควรจะมีตรงนี้ ซึ่งคงต้องใช้เวลาในการขยายผลต่อไป เพราะมี

ติดขัดเรื่องงบประมาณ มีประเด็นต่างๆเหล่านี้ที่อยากเสนอเพ่ิมเติมในมติซึ่งดีอยู่แล้วแต่ขอเพ่ิมเติมเพ่ือให้

สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอบคุณครับ 

คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ ๘ 

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

 


